



จดหมายข่าว ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ฉบับที่ 2/2553

สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมคู่สมรสที่เคารพรักทุกท่าน

พบกันอีกครั้ง หลังจากห่างหายกันไปสามเดือน เป็นอย่างไรบ้างคะ หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะสบายดีกันทุกคนนะคะ ฉบับนี้ขอรายงานให้สมาชิกได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ หลังจากจดหมายข่าวฉบับแรกได้ส่งไปยังสมาชิกก็ได้รับการตอบรับดีมาก ชมรมฯ ได้ต้อนรับสมาชิกเพิ่มอีกหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่เพิ่งกลับจากประจำการ หรือกลับมานานแล้วและเพิ่งทราบข่าว ที่ภาคภูมิใจที่สุดคือสมาชิกที่สามมีเกษียณอายุราชการแล้ว ได้ให้เกียรติมาร่วมทำกิจกรรมกับชมรมฯ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง

เอาล่ะค่ะ ขอเล่าข่าวแรกก่อนเลยนะคะ เมื่อวันอังคารที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ตามที่เราได้จัดให้มีการเรียนการสอนจัดดอกไม้ บรรยายภาคเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเองอย่างมาก เราได้แบ่งสมาชิกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๕ คน แบ่งเป็นการจัดดอกไม้ ๒ สไตลส์คือ แบบกลม มองได้รอบด้าน และแบบหน้าเดียว ซึ่งเป็นการจัดดอกไม้แบบพื้นฐานขั้นต้น ใช้ดอกกุหลาบเป็นหลัก เราได้รับเกียรติจากวิทยากร เป็นสมาชิกชมรมฯ ผู้มีความรู้ในด้านนี้เป็นอย่างดี คือ คุณนิธินันทนา วงศ์ภักดี (นิ) และคุณศุภลยา นรินทรางกูร ณ อยุธยา (อ้อย) เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมาก เพราะสมาชิกบางท่านยังไม่เคยจัดดอกไม้ด้วยตัวเองเลย นี่เพิ่งเป็นครั้งแรกหลังจากได้เรียนจากชมรมฯ และลองฝึกจัดดูแล้ว สามารถทำได้สวยงาม คิดว่าออกประจำการคราวหน้าคงไม่ต้องพึ่งร้านจัดดอกไม้ และประหยัดงบประมาณได้ด้วยค่ะ



หลังจากนั้น ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ชมรมฯ ได้ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกับ Pan Pacific ชมรมฯ ได้นักกีฬาสมัครเล่นและมีอาชีพลงแข่งขันโดยพร้อมเพรียง เตรียมทีมอย่างจริงจัง นัดซ้อมกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งวางตัวเชียร์ลีดเดอร์มือหนึ่ง เมื่อถึงวันเวลาแข่ง นักกีฬาทุกคนทุ่มเทสุดตัวด้วยลีลาอันพริ้วไหว งดงาม ได้กำลังใจจากเสียงเชียร์ (ใช้โทรโข่งช่วย) สนับสนุนสนาม ผลการแข่งขันออกมาเป็นไปอย่างที่คาด ชมรมฯ ไม่ได้รับรางวัลติดมือแม้แต่รางวัลเดียว ฮ่า ๆ ๆ ๆ แอ่ ๆ ๆ ๆ ไปตาม ๆ กัน

แล้วก็ถึงงานใหญ่ของเรา นั่นก็คือ งานกาชาด ชมรมฯ ได้เตรียมงานโดยการส่งสินค้าต่างประเทศต่าง ๆ ตั้งราคา ดัดราคา ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสลับสับเปลี่ยนกันมาตามเงื่อนเวลาของแต่ละคน นอกจากนั้น ชมรมฯ รับผิดชอบด้านทำขนมสดประเภทเครป วัฟเฟิล คอนด็อก โดยได้ฝึกสอนข้าราชการแต่ละกรมในการทำขนมสดด้วย จนกระทั่งถึงวันงานกาชาด ก็เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. ๕๓ – ๗ เม.ย. ๕๓ (๕ วัน) งานผ่านไปด้วยดีพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า แต่ไม่ว่าจะเหนื่อยสักเพียงใด เมื่อเราได้มาเจอหน้ากันดูเหมือนว่าความเหนื่อยจะลดลง เพราะทุกคนให้กำลังใจ บรรยากาศการขายของเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผ่อนคลาย พุดคุยเรื่องตลกขบขัน อาสาหนุนช่วยแบ่งเบาภาระ แล้วพวกเรา ก็ได้รับบุญกุศลร่วมกันอย่างมากมายค่ะ

หลังจากพักผ่อน ๒ สัปดาห์ ชมรมฯ ขอลุยต่อให้จบงานกาชาด เพื่อจะนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเร็ว จึงได้เปิดขายสินค้าต่างประเทศที่ยังพอมีอีกจำนวนหนึ่งที่กรมการกงสุล เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๓ – ๗ พ.ค. ๕๓ (๕ วัน) สมาชิกทุกท่านลองนึกดูสิว่าพลังของพวกเราขนาดไหน ใครว่างก็เต็มใจมาช่วยกันอย่างเต็มที่ ใครไม่ว่างก็โทรให้กำลังใจ ถามข่าวคราว หรือส่งเสบียงอาหารหวานคาวหนุนช่วยแทบทุกวัน น่ารักจริง ๆ ยอดรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว = ๕๓๔, ๓๒๘ บาท หายเหนื่อยเลยใช่ไหมคะ ได้บุญกันถ้วนหน้าอีกแล้ว



เสร็จจากกิจกรรมกาชาด ประชานชมรมคู่สมรส (คุณเอื้อย) ก็ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณพี่ๆ น้องๆ สมาชิกชมรมฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานกาชาดสำเร็จลงด้วยดี เมื่อค่ำวันที่ ๔ พ.ค. ๕๓ ณ กรมการกงสุล ทางสมาชิกชมรมฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้จัดงานเลี้ยงให้พวกเราในครั้งนี้ด้วย ในงานนี้นอกจากเป็นงานเลี้ยงขอบคุณแล้ว ยังเพื่อฉลองความสำเร็จหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมหนักหน่อกันมาหลายเดือน รวมทั้งเป็นการถือโอกาสเลี้ยงอำลาสมาชิกชมรมฯ ที่จะติดตามสามีออกไปประจำการในต่างประเทศ คือ คุณรัตนะ ศังขมณี (รัตน์) ไปประจำการที่กรุงอันตาดานาริโว คุณนิรินันทนา วงศ์ภักดี (นิ) ไปประจำการที่นครโอซากา คุณเมตตา แก่นสา (เป๋อม) ไปประจำการที่นครนิวยอร์ก คุณกฤษณา กางทอง (กฤษณ์) ไปประจำการที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ คุณศิริวรรณ โปรงธุระ (อ้อด) ไปประจำการที่กรุงบรัสเซลส์ และคุณศหัตยา นรินทรางกูร ณ อรุชยา (อ้อย) ไปประจำการที่กรุงมอสโก ซึ่งทางชมรมฯ ขอแสดงความยินดีต่อการได้ออกไปประจำการครั้งนี้ ในขณะเดียวกันพวกเราก็รู้สึกใจหายที่สมาชิกชมรมฯ จะขาดหายไปทีเดียวพร้อมกันถึง 6 คน เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านสมาชิกที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเพื่อมาช่วยเติมเต็มกำลังที่ขาดหายไปนะคะ

กิจกรรมของเรายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ มีจดหมายข่าวบอกกล่าวแต่หัววันสำหรับคนสำคัญ ว่า ในวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๓ นี้ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. ที่ห้องสันตนาการ ชมรมฯ ได้รับเกียรติจาก “คุณหมึกแดง” หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมือหนึ่งของไทย จะมาบรรยายเกี่ยวกับเคล็ดลับการทำอาหารไทย และสาธิตการทำอาหารให้พี่น้องชาว ASOMFA ได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้ชิม จะ จะ กันเลยทีเดียวอย่าพลาดเด็ดขาด โอกาสทองมาถึงแล้ววว ซึ่งจะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มากต่อการออกประจำการในต่างประเทศ รายละเอียดปลีกย่อยจะแจ้งให้ทราบต่อไปทาง SMS

สำหรับกิจกรรมในอนาคตอันใกล้อื่นๆ จะมี อาทิ เช่น

- Garage Sale ของสมาชิกชมรมฯ รอ confirm วันและเวลาอีกครั้ง
- Mini conference เกี่ยวกับการประจำการต่างประเทศ
- ชมรมฯ พาสมาชิกทัศนจรพักผ่อนตามอัยาศัย รอ confirm วันและเวลาอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการรับทราบข่าวการทำกิจกรรมของชมรมฯ ในช่วงต่างๆ ขอให้โทรมาแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ น้องออย เจ้าหน้าที่ชมรมฯ ที่เบอร์ 02-643-5000 ต่อ 1027 หรือ 081-2984898 เพื่อจะได้ส่งข่าวผ่าน SMS ได้ทราบอีกทางหนึ่งค่ะ สุดท้ายนี้ ชมรมฯ ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

ฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อภารกิจการทำงานที่ต่อสังคมและส่วนรวม จนบรรลุผลไปด้วยดี แล้วพบกับข่าวสารอันหลากหลายและเข้มข้นของกิจกรรมชมรมคู่สมรสต่อไปในฉบับหน้า

สวัสดิ์และพบกันค่ะ

ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓